



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก  
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  
นายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ซึ่งมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  
ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ  
ตำแหน่งของผู้สมัครครบถ้วนทุกรายแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

วันและเวลา	ตำแหน่งและวิชาสอบ	สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป	<b>ตำแหน่งนายช่างสำรวจ</b> <b>สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</b> ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ ทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทิวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น ของตำแหน่ง	ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ นครราชสีมา

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น **สุภาพบุรุษ** สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่และห้องสอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่และห้องสอบที่กำหนดไว้

(๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้ว

(๔) ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และรับการตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการสอบ คัดเลือก กรณีมีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ผู้สอบได้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้ลำดับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้สอบได้ลำดับที่สูงกว่า และปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ [www.treasury.go.th/pv\\_nakhonratchasima](http://www.treasury.go.th/pv_nakhonratchasima) หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจักรพงษ์ นิลไพรัช)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ  
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายนรินทร์ นามกลาง	
๐๐๒	นางสาวณัฐณิชา ตลประสิทธิ์	
๐๐๓	นายวงศ์สถิต อ่อนสรระน้อย	
๐๐๔	นางสาวณัฐกัญย์ อ่างชิน	
๐๐๕	นางสาวธนวรรณ เครือศรี	
๐๐๖	นายสุธี ยมดี	
๐๐๗	นายเอกพล สายแก้ว	
๐๐๘	นายทศพร ชงดอน	

